

## LƯỜN MÈ TÂY CỎ

Ở Cái nước Hiệp Chung Quốc này, dân chúng ít khi ăn thịt lươn, nên các em bé Mỹ hầu như chưa bao giờ được nhìn thấy, con lươn tận mắt. Câu chuyện hi hữu đó một em bé Mè Tây Cỏ mỗi vượt biên giới trốn sang Cali, thuật lại cho một bé Mỹ da trắng nghe.

'Làm thế nào để giết chết con lươn? How to kill an eel.'

Mày biết không, hôm đó là chiều thứ bảy cuối tuần, tao đang phá nghịch các đồ sơn phấn và trang sức ở trong phòng chị hai tao thì bỗng có tiếng chân người đến. Có lẽ là Chị Hai, tao về, tao sợ cuốn lên nên nhảy đại vào núp sau hai bức màn của. Tiếng của phòng xích mở, rồi Chị Hai tao bước vào theo say là Anh bạn trai cao lớn và bố trai của Chi tao. Đứng núp sau bức màn, tao nhìn thờ, lắng tai nghe. Chị Hai nung niu nói với anh bạn

trai: -Sao, hôm nay, sang thăm em, Anh mang gì tặng em đó, không cùng? -Anh hết nhận tiền tú may ngay này. Anh chẳng có gì để biếu em ngoài cái đầu lươn đây thôi. - Nói đoạn, anh ấy tho tay vào túi quần, loay hoay một hồi lâu, rồi chia ra trước mặt chị Hai một con vật gì cũng cũng. - Oi Trời đất quý thân ời! trông ma ghê mảy a. Đầu con lươn nhận bong, ngoac ngoa, ngoac nghèo, vươn lên hung hồ như đầu con rắn hồ mang. A ma tại sao, tại sao tao lại không thấy mặt lươn. Đùng rồi, người ta thường nói, 'ti hi mặt lươn, trông thay lam sao được, phải không mày?' Đầu lươn trong để sờ thế kia, mà không hiểu tại sao Chị Hai tao lại cầm đầu lươn vuốt ve và nung niu nó một cách thích thú vậy. Thế rồi hai người khởi sự để đầu con lươn xuống để làm thịt nó. Mày thử nghĩ xem, đầu con lươn chỉ to bằng đầu cây gậy ba tọng thế mà nó mạnh kinh hồn. Tao thấy anh ấy, cả chị Hai tao phải vất vả lam, hung hục cả nửa tiếng đồng hồ mới hạ nó nổi. Chị Hai tao trông mệt như người, nằm dơng tay dơng chân ra thổ phảo. Con Anh bạn trai của chị Hai tao cũng vậy, anh lan dơng ra thổ hơng hèn, mồ hôi nhe nhai trên trán. - Tôi nghiệp con lươn qua, may ời! Hình như nó đã chết thật rồi. Tao thấy đầu nó nghiêng sang 1 bên,

xiu, han xuong, nhun lai khong con nhan bun nhu hoi dau. No nam chet trong tay cua anh ban trai cua chi Hai tao. Can phong yen lang mot hoi lau roi bong co tieng noi met moi vang len.  
 -"Giét luon xong roi do, em đem ma nau chao hay xao lan ma an."

Đây là đầu đuôi câu chuyện luồn Mè Tây Co. Ai có ghiền các món nhậu thuần túy Việt Nam như lẩu luồn, luồn um nước dứa, luồn xao lan v.v..xin nhớ nhắc các Bà Xa đi lung kiếm cho được luồn Đông Thap, luồn Vinh Binh, chủ xin đừng mua luồn Mexico về nhậu e có hại cho sức khỏe nhe.

THỜI: "ANH NHỚ EM, ANH NHỚ "MAM" EM!"

H. N. T. SACTO



K É N V Ợ

Mọi thói tiêu-chuẩn ken vợ mỗi khác. Bây giờ thi phần đông "tiên đàm hậu thú" (thú đây là lập hôn thú), còn lúc xưa thi phải "môn đăng hộ đối", trải qua lục lễ mới được động phòng. Tuy nhiên mấy ông già xưa cũng có một cách chọn vợ cho con cháu rất sexy, xin ghi chép như sau:

" HÔNG ĐIỆN ĐA DÂM THUY,  
 ĐA MI HỒ HẬU MAO,  
 TÊ YÊU Ứ ĐẠI HUYẾT,  
 TRƯỞNG TỨC BÁT TRI LAO."

Trên đây là 4 mẫu người đẹp, cứ việc nhìn bề ngoài có thể đoán biết bên trong. Bài thơ chữ Hán này có dịch ra thơ nôm theo thể lục bát và tứ tuyệt rất hay; nếu ngâm theo giọng ông đồ Nghệ-An thi lại càng hay hơn nữa. Ai muốn sao lục, xin liên-lạc với...

TIEU-DE CA

DANH NGÔN:

TRÌ VI TRÌ CHI, BÁT TRI VI BÁT TRI CHI, THI TRI GIA.  
 (Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết,  
 ấy là biết vậy.)